

**ปฏิทินการดำเนินงานจังหวัดระยอง**  
**ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕**  
**(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)**  
**และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	ระดับของแผน/การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หน่วยกำกับ ดูแล	ช่วงเวลา
<b>แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>				
๑	คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน บูรณาการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาชุมชน โดยเน้นกระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม และส่งแผนไปยังคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปค.อำเภอ ทุกอำเภอ/อปท. ทุกแห่ง	ปค.จังหวัด ระยอง	ม.ค. - ก.พ. ๖๓
<b>แผนพัฒนาตำบล</b>				
๒	- คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยรวบรวมข้อมูลจากในพื้นที่ทุกภาคส่วน เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กำหนดทิศทางและจัดทำแผนพัฒนาตำบล รวมทั้งส่งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคม แผนชุมชน เป็นต้น มาประกอบเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนเพิ่มเติม	ก.บ.ต. (สนง.พชอ.)  อปท. ทุกแห่ง	สนง.พชจ. ระยอง/อำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.สจจ. ระยอง	มี.ค. - เม.ย. ๖๓  มี.ค. - เม.ย. ๖๓
<b>แผนพัฒนาอำเภอ</b>				
๓	- คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) นำกรอบทิศทางการพัฒนาอำเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ และแผนความต้องการระดับอำเภอ - คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) จำแนกแผนงานหรือโครงการระดับอำเภอในความรับผิดชอบของ อปท. ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินขีดความสามารถเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จัดทำแผนพัฒนา - คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ส่งแผนพัฒนาอำเภอให้คณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ (ผ่านที่ทำการปกครองจังหวัด) พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ - คณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอำเภอ แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรวมทั้ง นำข้อมูลแผนพัฒนาอำเภอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทราบ - คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ส่งแผนพัฒนาอำเภอที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้ ก.บ.จ./หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท.ในพื้นที่ และส่งแผนความต้องการระดับอำเภอให้ ก.บ.จ. (ผ่านสำนักงานจังหวัด) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	ก.บ.อ.  ก.บ.อ./อปท.  ก.บ.อ.  ปค.จังหวัด ระยอง  ก.บ.อ.  ปค.จังหวัด ระยอง	ปค.จังหวัด ระยอง  ปค.จังหวัด ระยอง  ปค.จังหวัด ระยอง  ปค.จังหวัด ระยอง	เม.ย. - พ.ค. ๖๓  พ.ค. ๖๓  พ.ค. ๖๓  มิ.ย. ๖๓  ก.ค. ๖๓
<b>แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>				
๔	จังหวัดระยองแจ้งชักชวนหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม	สนจ.ระยอง	-	มิ.ย. ๖๓

ที่	ระดับของแผน/การดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หน่วยกำกับดูแล	ช่วงเวลา
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ โดยให้ถือแนวทางและหลักเกณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
๕	ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ จัดทำรายละเอียดเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งข้อมูลให้กับจังหวัดระยอง และฝ่ายเลขานุการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ๖ ด้าน (ส่งให้ด้านใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องที่สุด) ได้แก่ ๑) ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ เป็นเลขานุการ) ๒) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ เป็นเลขานุการ) ๓) ด้านอุตสาหกรรม (สนง.อุตสาหกรรมฯ เป็นเลขานุการ) ๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เป็นเลขานุการ) ๕) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ เป็นเลขานุการ) ๖) ด้านพาณิชย์กรรม การค้า และการลงทุน (สนง.พาณิชย์ฯ เป็นเลขานุการ)	ฝ่ายเลขานุการ อนุกรรมการฯ ทั้ง ๖ ด้าน	สนจ.ระยอง	มี.ย. – ก.ค. ๖๓
๖	จังหวัดระยองอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง	สนจ.ระยอง	-	ก.ค. ๖๓
๗	คณะอนุกรรมการแต่ละด้านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นและแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด เป็นต้น เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง พิจารณาและวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานเสนอ แล้วรายงานผลให้ ก.บ.จ. ทราบ	ฝ่ายเลขานุการ แต่ละคณะฯ	สนจ.ระยอง	ก.ค. ๖๓
๘	คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องให้ ก.บ.จ.	อบจ.ระยอง	-	ส.ค. ๖๓
๙	คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยสำนักงานจังหวัดระยอง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแผนของทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ก.บ.จ. (สนจ.ระยอง)	-	ส.ค. ๖๓
๑๐	คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยสำนักงานจังหวัดระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง	ก.บ.จ. (สนจ.ระยอง)	-	ก.ย. ๖๓
๑๑	คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยสำนักงานจังหวัดระยอง รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดฯ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมประชาคมรับฟังแผนฯ	ก.บ.จ. (สนจ.ระยอง)	-	ต.ค. ๖๓
๑๒	สำนักงานจังหวัดระยอง นำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	สนจ.ระยอง	-	ต.ค. ๖๓
๑๓	สำนักงานจังหวัดระยองปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดฯ และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.จ.	สนจ.ระยอง	-	ต.ค. ๖๓

ที่	ระดับของแผน/การดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หน่วยกำกับดูแล	ช่วงเวลา
๑๔	สำนักงานจังหวัดระยองจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ให้ที่มบูรณาการกลาง พร้อมจัดทำเล่มแผนฯ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานในจังหวัดระยอง	สนจ.ระยอง	-	ต.ค. ๖๓

หมายเหตุ : ๑. ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
๒. กำหนดการและระยะเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม